



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

ที่ ๒๓๐/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๔๕ ภายใต้บังคับกฎหมายว่า ด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่น ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใด คนหนึ่ง ที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วน ราชการนั้น นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลโดยชัดเจนและรวดเร็ว ในกรณีที่ผู้อำนวยการกองช่าง ไม่อยู่หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงขอ ยกเลิกคำสั่งอบต.หนองแก้วที่ ๕๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาราชการ แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ดังนี้

๑. นายประวิทย์ บุญศักดิ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว (นักบริหารงาน ท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ ๑

๒. นายไชยวัฒน์ สุทธิกรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ ๒

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายตามตำแหน่งที่รักษาราชการแทน ในกรณีที่มิใช่กฎหมายอื่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการ หรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสนิท แสงผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว